
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจ าปี ๒๕๕๙ 
วันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
๒.นายมนัส  สมศักดิ์   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
๓.นายนพดล  โสภณ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
๔.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
๕.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
๖.นายอุทิศ  ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
๗.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
๘.นายอรรควุฒิ   อรรถรุ่งโรจน์    สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
๙.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
๑๐.นางกนกวรรณ    เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.แกลง 
1๑.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๒  อ.แกลง 
๑๒.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓  อ.แกลง 
๑๓.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕  อ.แกลง 
๑๔.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๖  อ.แกลง 
1๕.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านค่าย 
๑๖.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บ้านค่าย 
๑๗.นายนิรันดร์   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.บ้านฉาง 
๑๘.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บ้านฉาง 
๑๙.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บ้านฉาง 
๒๐.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
๒๑.นายพายพั  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
2๒.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
      (ลากิจ) 
๒.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๘ อ.เมือง 
      (ลาพักผ่อน) 
๓.นายสุจินต์  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๙ อ.เมือง 
๔.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
๕.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
๖.นายเดชา บุญธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.นิคมพัฒนา 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
๒.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๑) 
๓.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
๔.นายทิวัตถ์  ผ่องแผ้ว   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
๕.นายโชดก  วิริยะพงษ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
๖.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
๗.นายคัมภีร์  ศรีสุนทร  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
๘.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
๙.นายชาญชัย  ภิรมจิตร์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
๑๐.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหน้าสํานักปลัด อบจ. 
๑๑.นายตวงสิทธิ ์ อภิชัยบุคคล  ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
1๒.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑๓.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผู้อํานวยการกองคลัง    
1๔.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
1๕.นายประจวบ   รัตนเกตุ   ผู้อํานวยการกองช่าง 
๑๖.นางสาวราตรี  คุ้มญาติ   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๑๗.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณี  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
1๘.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
๑๙.นายมานิตย์  จันวัน   ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
๒๐.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
      รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
๒๑.นายประพันธ์  ภูมิวารินทร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
๒๒.นายวินัย  ปานกล่ํา   รองผู้อํานวยการแขวงการทางระยอง 
๒๓.นายศุภรัตน์  มัธยมนันทน์  นายช่างโครงการฯ สายเลี่ยงเมืองแกลง 
๒๔.นายประเวชร์ เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต์ 
๒๕.นางธีระนันท์  คําทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

๒๖.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 

๒๗.นางจันทร์ทรา โสภา    หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

๒๘.นายสมพงษ์  บุตรสายน้ํา  นายช่างโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงฯ 
๒๙.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

๓๐.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
๓๑.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ 
๓๒.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
 
 

๓๓.นายประเสริฐ... 
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๓๓.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายช่างโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ 
๓๔.นางณิชาพร   คุ้มท้วม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ 

๓๕.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
๓๖.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 

๓๗.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดฯ  
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
๓๘.นางวริยา  เวทวงศ์   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

๓๙.นางสาวปิยะวรรณ์ หอมเกษร  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
๔๐.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๔๑.นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ  นิติกรชํานาญการ  
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยฯ 
๔๒.นายกฤษฎา  บุญญนรังษี  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
๔๓.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

๔๔.นางสาวณัฐชา เทีย่งตรง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

4๕.นางสาวอิสรีย์ บุญเกื้อ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๔๖.นางสาวน้ําเพชร  กล่อมเกลี้ยง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๔๗.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
๔๘.นายอุบล    แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

๔๙.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
5๐.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผู้ช่วยนิติกร 

5๑.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๕๒.นางสาวสุภาณี บุญสินธุ์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
๕๓.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

๕๔.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

๕๕.นางสาวอุไรรัตน์ นิคมเขตต์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๕๖.นายทศพล  ภิรมจิตร์   พนักงานขับรถยนต์ 

เริ่มประชุมเวลา  14.๐๐  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ องค์การ
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิ มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๕
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไข
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม   
  จํานวน .......๒๒....... คน ครบองค์ประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ ขึ้นสู่บัลลังก์ 
 
 
 

ประกาศสภาฯ... 
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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง  เรื่อง การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๙ ด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง  มีกิจการวงงานที่ต้องพิจารณาประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่ อพิจารณา      
ตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายและระเบียบกําหนด  ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ .ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552  จึงกําหนด
สมัยประชุมสภาอง ค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2559 
มีกําหนด 7 วัน  ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 เป็นต้นไป และเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2559  ในวันที่ 19 กันยายน 2559 
เวลา 14 .00 น . ณ ห้องประชุมสภาอ งค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 11 )          
จึงประกาศให้ท ราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑4 กันยายน พ .ศ. ๒๕๕๙  ลงชื่อ          
นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม แล ะ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมค่ะ  

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ  เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหา ร
ประธานสภาฯ    ส่วนจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก เป็นเกียรติ   
  และมีความยินดีเป็น อย่างยิ่ง  ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  เนื่องจาก นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การ         
  บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
  เพ่ือประโยชน์แห่ งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง               
  จึงไดเ้รียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๙  
  ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่ งการประชุมในครั้งนี้  จะก่อให้เกิดความร่วมมื อ
  ร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผม ขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๙  ครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ด้วยมารดาของนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

เขตเลือกตั้งที่ ๕ อําเภอเมืองระยอง ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมี
กําหนดสวดอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ บ้านเลขท่ี 
๘ หมู่ที่ ๓ ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดน้ําคอกเก่า อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้กําหนดเป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีสวดอภิธรรมศพ 
ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ จึงขอเชิญสมาชิกฯ ทุกท่านร่วมงานดังกล่าว 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒... 

 



- ๕ - 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     

๒.๑ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๙ 
       เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๒.๒ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๕๙ 
       เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับก ารประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการ ตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ ท าส าเนารายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้ นอย่างน้อยสองฉบับ  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น
การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล 
กรรมการ/เลขานุการ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 11 อําเภอเมืองระยอง ได้รับ 
คกก.ตรวจรายงานฯ  มอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประชุม 

ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้มีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ       
ครั้งที่ 7/255๙  เมื่อวันที่ 5 กันยายน ๒๕๕๙   เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ระยอง ก่อนนําเสนอต่อสภาฯ เพื่ อรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ  ดังนี้      

ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย์  นิยมสมาน  เป็นประธานกรรมการ             
นายวรเศรษฐ์  วงษ์ไพศาล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม  ได้แก่ นางสาวอุมา  วิภูษณะ  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จํานวน 2 ครั้ง  
ดังนี้ 

วันที่ 15 สิงหาคม ๒559  มีจํานวน 25 หน้า  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  มาประชุมจํานวน 2๕ คน  ไม่มาประชุมจํานวน ๓ คน  มีการประชุมทั้งสิ้น 
จํานวน 4 วาระ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ได้เสนอ  

   โดยเลิกประชุมเวลา ๑๖.๑3 น. 
 
 
 

  วันที่ ๒๒ สิงหาคม 2559... 
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   วันที่ 22 สิงหาคม ๒559  มีจํานวน ๑8 หน้า  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  มาประชุมจํานวน 27 คน ไม่มาประชุมจํานวน 1 คน มีการประชุมทั้งสิ้น 
จํานวน 6 วาระ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีได้เสนอ 
     ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 

 นางกนกวรรณ   เบญจาทิกุล   สอบถาม เรื่อง โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลง    
ซึ่งเป็นโครงการจากรัฐบาล  โดยขอให้ประธานสภาฯ เชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาตอบข้อสอบ
ถามด้วย และเรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณแยกห้วยยาง หรือแยกเนินหย่อง อ ยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานใด 

 นายเสรี สุวรรณวิจิตร แจ้งเรื่อง ขอขอบคุณการนําเสนอภาพของการจัดทําโครงการ                                
ด้านสาธารณูปโภค และข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างประจําปีงบประมาณ 2559  
ขอให้ผู้บริหาร ได้นํา เสนอข้อมูลในลักษณะนี้ทุกปีด้ วย และขอเสนอเรื่อง การวางแผนรองรับ  
การดํารงชีวิตในอนาคต เกี่ยวกับการศึกษา การจราจร ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ของ อบจ. 

 นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ  แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือการ
ต่อต้านการทุจริตระหว่างโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินั ย สําหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร อบจ .ระยอง  และโครงการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับ
ผู้นําชุมชนหรือผู้มีอาชีพรับจ้างเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมดําเนินการจั ดซ้ือจัดจ้าง
กับหน่วยงานภาครัฐ  ในวันที่ 13 กันยายน 2559  เวลา 09 .00 น . เป็นต้นไป            
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยจะมีพิธีการลงนามในอนุสัญญาฯ และลงนามภาคีเครือข่ ายฯ 
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 

 โดยเลิกประชุมเวลา ๑5.20 น.  
   ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังห วัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองคราวต่อไป   

      จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ๒.๑ รับรองรายงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๙  เมือ่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่าน 

ล่วงหน้าแล้ว     
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่   
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ใน ที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......๑๙.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม   
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วน

จังหวัดระยอง   สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร  ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น 

 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม       เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
ระยอง   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

    รับรอง           จ านวน .......๑๗.....คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน .........๒......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ต่อไปเป็น ข้อ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้แจกให้ 

ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว 
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม ่  
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ใน ที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......๑๙.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม   
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์ การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง   สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วน
จังหวัดระยอง   สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

   รับรอง           จ านวน .......๑๗.....คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน .........๒......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่อง   ข้อสอบถามด่วน เรื่อง โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลง    
       (นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล เขต ๑ อ าเภอแกลง เป็นผู้เสนอข้อสอบถาม) 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     พระราชบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  มาตรา ๓๒  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสน อข้อสอบถามต่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆอันเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคและให้หัวหน้าหน่วยราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ          
อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยราชการดังกล่าว
ชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลา        
อันสมควรก็ได้ 

 
 

ผู้ว่าราชการ... 
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  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราช การย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบค าถามเม่ือ
เห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติหรือเก่ียวกับนโยบายของการ
บริหารราชการส่วนกลางที่ยังไม่สมควรเปิดเผย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๑๐๒ วรรคสอง กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานราชการมาชี้แจง
ด้วยวาจา หากยังไม่หมดประเด็นที่สอบถาม และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อนุญาตผู้เสนอข้อสอบถามมีสิทธิสอบถามได้อีกสามครั้ง 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกลุ ที่ได้สอบถามเรื่อง โครงการก่อสร้างทางเลี่ยง
ประธานสภาฯ เมืองแกลง 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑ อําเภอแกลง 
ขออนุญาตเจ้าหน้า ที่ที่เก่ีย วข้อง เนื่องจากมีประเด็นที่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นได้นํา
โครงการเข้ามาเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่างบประมาณทับซ้อนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประกอบกับเมื่อเดือนสิงหาคมเรามีการพิจารณางบประมาณข้อบัญญัติของปี ๒๕๖๐ ยังมีถนน
บางเส้นที่ยังทับซ้อนกับถนนสายบายพาส ในวันนี้คิดว่าส่วนหนึ่งเพ่ือนสมาชิกสภาฯ เขตอําเภอ
แกลงทั้งหมด ๖ ท่าน อาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับถนนบายพาสเมืองแกลง
แห่งนี้ จึงอยากนําเรื่องเข้าสู่สภาฯ เพื่อที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อภิปรายเกี่ยวกับข้อมูล เพราะคิดว่า
ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นปร ะโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาเมืองในอนาคตต่อไป ซึ่งประเด็นที่จะ
สอบถามจะเป็นเรื่องของรายละเอียดโครงการทางเลี่ยงเมืองแกลง ไม่ว่าจะเป็น ๑.งบประมาณ
ก่อสร้าง ๒.ระยะเวลาดําเนินโครงการว่าจะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหร่ ๓.ระยะทางก่อสร้าง       
กี่กิโลเมตร จุดเริ่มต้นที่ตรง ไหนและสิ้นสุดลงที่ใด ประกอบกับโครงการทางเลี่ยงเมืองแกลง
ครอบคลุมพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดบ้าง และสุดท้ายคือถนนเส้นนี้ผ่านถนนสาย
ใดบ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งที่เป็นถนนของ อบจ . เอง ของ อบต .และ
เทศบาล ขออนุญาตให้นําเรียนเพื่อให้ข้อมูลให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบด้วยค่ะ 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญรองผู้อํานวยการแขวงทางหลวงระยอง ตอบข้อสอบถามเรื่องโครงการก่อสร้าง
ประธานสภาฯ ทางเลี่ยงเมืองแกลง 

นายวินัย ปานกล่ า สวัสดีท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินัย ปานกล่ํา 
รองผู้อ านวยการแขวงฯ  รองผู้อํานวยการแขวงทางหลวงระยอง โครงการก่อสร้างนี้เป็นลักษณะบายพาส     

เลี่ยงเมืองแกลง เดี๋ยวผมจะให้นายช่างโครงการฯ เป็นผู้บอกกล่าวกับท่านสมาชิกสภาฯ ว่าเป็น
อย่างไร 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญนายช่างโครงการฯ สายเลี่ยงเมืองแกลง 
ประธานสภาฯ 

นายศุภรัตน์ มัธยมนันทน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ  กระผม         
นายช่างโครงการฯ นายศุภรัตน์ มัธยมนันทน์ นายช่างโครงการฯ สายเลี่ยงเมืองแกลง ขออนุญาตชี้แจงต่อ       

ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน โครงการเลี่ยงเมืองแกลงเริ่มต้นที่ กม. ๑+๖๖๗ ถึง กม.๑๓+๒๐๐ 
 
 

ด้านความเป็นมา... 
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ด้านความเป็นมาของโครงการนั้นเดิมถนนสายสุขุมวิทหมายเลข ๓ เป็นทางหลวงสายหลัก
พ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะเส้นทางท่ีเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ปัจจุบันทางหลวงดังกล่าว บริเวณช่วงที่ผ่าน 
อ.แกลง มีการจราจรหนาแน่นถึงแม้ว่าได้มีการขยายเป็น ๔ ช่องจราจรแล้วก็ตาม นอกจากนี้
พ้ืนที่จังหวัดระ ยองยังมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบ กและทางทะเล จึงทําให้เกิดปริมาณ  
การจราจรเป็นจํานวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดข้ึน การพิจารณาก่อสร้างทางสาย
เลี่ยงเมืองแกลง จะเป็นแ นวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยังเป็นการขยายพ้ืนที่
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งกรมทางหลวงจึงได้ทําการก่อสร้างทางสาย
เลี่ยงเมืองแกลง ๒ ช่องจราจรและ ๔ ช่องจราจร ในบางช่วงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถรองรับ
ปริมาณการจราจรและการขนส่งเป็นระยะ ทางท้ังสิ้น ๑๑.๕๓๓ กิโลเมตร ต่อมาเรื่องลักษณะ
ของโครงการเริ่มต้นที่ กม . ๑+๖๖๗ ถึง กม .๑๓+๒๐๐ ระยะทาง ๑๑.๕๓๓ กิโลเมตร เป็น
มาตรฐานทางชั้นพิเศษสัญญาที่ สท. ๒/๑/๒๕๕๙/ลว. ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ วันเริ่มต้นสัญญา
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา
ดําเนินการ ๖๖๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๔๑๘ ,๕๔๒ ,๐๐๐ .๐๐ บาท ค่าปรับวันละ 
๑,๐๔๖,๓๕๕.๐๐ บาท ผู้รับจ้างบริษัทกรุงเทพคอนกรีต (๑๙๘9)  จํากัด ผู้ออกแบบคือสํานัก
สํารวจและออกแบบกรมทางหลวง ผู้ควบคุมงานคือสํานักก่อสร้างทางที่ ๒ กรมทางหลวง     
ผู้จัดโครงการฯ นายฉัตรชัย อํานาจบุดดี และนายช่างโครงการฯ นายศุภรัตน์ มัธยมนันทน์ 
ส่วนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ๑ .นายสุระพล มณีวงศ์ เป็นประธานกรรมการ               
๒.นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อํานวยการแขวงการทางระยอง เป็นกรรมการ ๓.นายนิรันดร์ จันทร์ชม 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นกรรมการ ๔.นายอาทิตย์ เขียวขํา วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
เป็นกรรมการ และ ๕.นายศุภรัตน์ มัธยมนันทน์ นายช่างโครงการ เป็นกรรมการ ในส่วนของ
เจ้าหน้าที่มีนายฉัตรชัย อํานาจบุดดี เป็นผู้จัดการโครงการฯ , นายศุภรัตน์ มัธยมนันทน์ เป็น  
นายช่างโครงการ, นายประภาส พิลาวรรณและนายวิสาขะ ศรีสุข  เป็นผู้ช่วยนายช่างโครงการ 
นายสมัย คุณประเสริฐ เป็นหัวหน้าตรวจสอบและแนะนําวัสดุ ส่วนเรื่องของผิวทางยังไม่มีรายชื่อ
ส่งมา แผนที่สังเขปของโครงการจะเริ่มจากสุขุมวิทสาย ๓ ตัดผ่านสาย ๓๔๔ บ้านบึงแกลงและ
บรรจบเข้าหาสาย ๓ อีกครั้งหนึ่ง เริ่มต้นที่ กม .๑+๖๖๗ ถึง กม .๑๓+๒๐๐ ต่อไปเรื่องชั้น
โครงสร้างเป็นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๕ ซม. ๒ ชั้น มีพ้ืนทางหินคลุกซีเมนต์ หน า ๒๐ 
ซม. มีรองพ้ืนทางหรือลูกรัง หนา ๑๕ ซม. วัสดุคัดเลือก “ก” หนา ๑๕ ซม. ผิวจราจร กว้าง ๗ 
เมตร ไหล่ทางข้างละ ๒.๕ เมตร และมีช่วงที่เป็นทางแยกเป็นถนนคอนกรีต JRCP มีผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๒๕ ซม. มีทรายรองพ้ืน ๑๐ ซม. มีรองพ้ืนทาง ๒๐ ซม. ก่อสร้างช่วง
ทาง กม. ๑+๖๖๙-๒+๐๐๐ เป็นจุดเริ่มต้นโครงการ ต่อด้วย กม. ๗+๕๕๐-๘+๒๕๐ เป็นจุดตัด
กับถนนสาย ๓๔๔ และ กม .๑๒+๘๕๐-๑๓+๒๐๐ เป็นจุดสิ้นสุดโครงการ มีงานก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ ก ๖ แห่ง คือ สะพาน กม .๒, กม.๘, กม.๙ และ กม.๑๑ และมีการ
ขยายของสาย ๓ กับ ๓๔๔ เป็นการขยายสะพานเพื่อรองรับกับถนนสายเลี่ยงเมืองแกลงอีก ๓ 
แห่ง แต่ก่อนสร้างเฉพาะไซด์ทางเพราะว่าเฟสแรกดําเนินการก่อสร้างแค่ ๒ ช่อง จราจร 
อนาคตข้างหน้าจะมีการสร้างเฟส ๒ อีกครั้งหนึ่ง แล ะจะมีเฟส ๓ เป็นสะพานโอเวอร์พาร์ท  
ข้ามแยกท้ัง ๓ แยก ส่วนเซคชั่น A-A เป ็นถนนคอนกรีต ที่ช่วงก่อนถึงทางแยกเป็น ๔ ช่อง
จราจร ส่วนอีกเซคชั่น B-B ที่เราจะขยายสาย ๓ กับสาย ๓๔๔ ผลงานความก้าวหน้าเดือน
สิงหาคม ผลงานประจําเดือนได้ ๑.๗๖๙ % ผลงานรวมได้ ๑๐.๓๑๒ % แผนงานประจําเดือน 
๒.๔๑๖ % แผนงานรวม ๑๕.๑๘๓ % ช้ากว่าแผน -๔.๘๗๑ % ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ เจ้าของข้อสอบถามประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขออนุญาตเรียนถามเพ่ิมเติม จากท่ีพรีเ ซนต์เทชั่นจะมีจุดตัดถึง ๑๖ จุด แต่ในส่วน    
ที่ทําเชื่อมโดยสะพานอยู่ ๖ แห่ง แล้วที่เหลืออีก ๑๐ แห่งใช้สัญญาณจราจรหรือว่าอะไรค่ะ    
ขออนุญาตเรียนถามค่ะ 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญนายช่างโครงการฯ สายเลี่ยงเมืองแกลง 
ประธานสภาฯ 

นายศุภรัตน์ มัธยมนันทน์ จุดตัดผ่านส ายใหญ่สายสุขุมวิทจะมีสัญญาณจราจรเป็นจุดตัดของสาย ๓๓๔  
นายช่างโครงการฯ แต่จุดตัด ของถนน อบต . จะทําเป็นทางเชื่อมข้ึนลงให้ ต่อไปถ้างบประมาณเราเหลือพอจะ

ดําเนินการเพิ่มเติมแสงสว่างให้ 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญเจ้าของข้อสอบถามครับ 
ประธานสภาฯ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขออนุญาตเรียนถามว่ามีประกันสัญญากี่ปีและหลังจากท่ีพ้นระยะประกันสัญญาแล้ว
หน่วยงานไหนรับผิดชอบค่ะ ขออนุญาตเรียนถามรายละเอียดค่ะ 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญรองผู้อํานวยการแขวงการทาง 
ประธานสภาฯ 

นายวินัย ปานกล่ า ผมนายวินัย ป่านกล่ํา รองผู้อํานวยการแขวงการทาง โครงการ มีรับประกัน ๒ ปี   
รองผู้อ านวยการแขวงฯ   เมื่อครบรับประกันแล้ว ทางโครงการจะมอบเส้นทางนี้ให้แขวงทางหลวงระยอง      

ดูแลรับผิดชอบ เมื่อครบ ๒ ปีแล้วแขวงการทางจะดูแลเรื่องของการบํารุงรักษา ที่อยู่ในพื้นท่ี
เขตทางทั้งหมด ไม่ว่าทางสาธารณะประโยชน์จะเป็นของท้องถิ่นหรื ออะไรก็แล้วแต่ทําเฉพาะ
อยู่ในขอบเขตทางทั้งหมด นอกจากเขตทางที่รับผิดชอบแล้วจะเป็นท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ดูแล   
ส่วนทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาอยู่ในเขตทางหลวง ทางหลวงจะเป็นผู้ดูแล ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญเจ้าของข้อสอบถามครับ 
ประธานสภาฯ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมว่าในส่วนที่ท่านศุภรัตน์ได้นําเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
รับทราบก็จุดเริ่มต้นจะอยู่ในเขตของ ส.อบจ.เจษฎา อยู่ที่ อบต.วังหว้าและพาดผ่านไปที่ อบต .
ทางเกวียน และไปสิ้นสุดที่เทศบาลตําบลเมืองแกลง ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตรกว่า ต่อไปมีเรื่อง
ถามนอกเหนือจากทางเลี่ยงเมืองแกลง ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพราะมีการ
เชื่อมในเรื่องของงบประมาณอย่าง ที่ท่านว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างหรือว่าทาง
เชื่อมแต่ละจุด เพราะมีถนนสาย อบจ .อยู่ ๓-๔ เส้น ซึ่งวางงบประมาณในปี ๒๕๖๐ 
เพราะฉะนั้นแล้วขอฝากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ถ้าเราได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วน่าจะเป็น
ประโยชน์ในเรื่องของการใช้ข้อมูลที่ร่วมกันได้ มีอีกเรื่องที่เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ฝากถามมาว่าจะ
มีไฟจราจรที่เสียที่เป็นเขตรับผิดชอบของแขวงการทางตรงนี้เราจะสามารถสอบถามไปยังท่าน
ได้โดยตรงหรือไม่ค่ะ อย่างเช่นถนนที่ยกตัวอย่างของท่าน ส .อบจ.เจษฎา คือเขตหนองน้ําขุ่น
หรือเนินหย่อง ซึ่งอยู่เป็นถนนสายสุขุมวิท เช่นกัน และห้วยยางอีกเส้นหนึ่ง มีเจ้าหน้าที่ที่คอย
ตรวจสอบให้หรือว่าเราต้องทําหนังสือไปยังแขวงการทางเลยค่ะ 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญรองผู้อํานวยการแขวงการทาง 
ประธานสภาฯ 

นายวินัย ปานกล่ า ทางท้องถิ่นมีการโทรศัพท์มาคุยกันอยู่เป็นประจําว่าตรงไหนเสียบ้าง เรื่องไฟสัญญาณจราจร
รองผู้อ านวยการแขวงฯ  เราจะมีการเข้าซ่อมเลย ถ้าตรงไหนยังอยู่ในช่วงประกันอยู่ก็รีบดําเนินการแจ้งให้ทางผู้รับประกัน 

มาดําเนินการซ่อมเลย  แต่ถ้าเรื่องไฟสัญญาณที่อยู่นอกเหนือการรับประกันแล้วทางแขวงจะมี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและดําเนินการให้ สามารถแจ้งไปยังแขวงการทางได้เลย 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญเจ้าของข้อสอบถามครับ 
ประธานสภาฯ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอขอบพระคุณทางผู้แทนแขวงการทาง ท่านวินัย และท่านศุภรัตน์ที่มาชี้แจงเรื่อง
ของการก่อสร้างโครงการทางเลี่ยงเมืองแกลงให้กับเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ เจ้าของข้อสอบถาม ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง ที่ได้มาตอบข้อสอบถาม

ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอ ง ที่ได้ตั้งข้อสอบถามในเรื่องดังกล่าวมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
จังหวัดระยอง ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ)   

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์ การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจําเป็นต้องขออนุมัติ โอนงบประมาณ
  รายจ่ายประจําปี งบประมาณ  พ.ศ.2559  ดังนี้  

 
 
 

โอนลด... 
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 โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
  - ประเภท ค่าใช้สอย     รายการที่ 1 
  โอนเพิ่ม 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  - ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   รายการที่ 1 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานวางแผนวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่ 4 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบปร ะมาณ พ.ศ.2559 
  ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณาอนุมัติ  ขอขยายความ
  เพ่ิมเติมให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบนะครับ ว่าเป็นการโอนลดในส่วนโครงการที่คาดว่า
  น่าจะไม่ได้ใช้เงินนะครับ โอนไปเพ่ิมในโครงการที่มีอยู่แล้ว ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ        ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ 
  จํานวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......20.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
      สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เป็ นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๕๙ 
    อนุมัติ       จ านวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........2........คะแนนเสียง 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕     เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอ นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ทําให้ลักษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่ อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2559     
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

โอนลด    
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- ประเภท ค่าใช้สอย     รายการที่ 1, 4, 10 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน    รายการที่ 10 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   รายการที่ 4 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์สํารวจ    รายการที่ 1 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   รายการที่ 9 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์อ่ืน     รายการที่ 1 
- ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รายการที่ 2 
 
 
 

แผนงานรักษา... 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   รายการที่ 1 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์   รายการที่ 1 

   -  ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รายการที่ 5, 13,    
                                                                                               32, 46, 47 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งานกีฬาและนันทนาการ 

งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   -  ประเภท ค่าครุภัณฑ์กีฬา    รายการที่ 1 
   งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

งบลงทุน 
   -  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    รายการที่ 2 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานไฟฟ้าถนน 

งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   -  ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รายการที่ 16, 30,       
                                                                                 54, 81, 83, 87, 94, 94/3 
   แผนงานการเกษตร 
   งานส่งเสริมการเกษตร 

งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   -  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    รายการที่ 1 

         จํานวนโครงการโอนลด ทั้งหมด 27 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,369,000.- บาท 
  (ห้าสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 
  21 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,369,000.-บาท  (ห้าสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่น -    
  เก้าพันบาทถ้วน) 

 

 

 

โอนเพื่อไป... 
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โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์การเกษตร   รายการที่ 2 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการที่ 1 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รายการที่ 94/10 , 94/11 , 

   94/12, 94/13, 94/14, 94/15, 94/16, 94/17, 94/18, 94/19, 94/20 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   รายการที่ 4, 5, 6 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   รายการที่ 1/1, 1/2 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   รายการที่ 3 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   รายการที่ 4 
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ 5 
 

จึงขอเสนอ... 
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 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559     
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวนี้มาเพ่ื อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง           
  ได้พิจารณาอนุมัต ิ

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัดระยอง  ญัตตินี้เป็นการรวบรวมเงินทั้งหลายที่เหลือมาก   
  เหลือน้อยตามโครงการต่างๆ เอามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ยอดเงินที่เราเก็บได้ในคราวนี้   
  เป็นจํานวน 58,369,000 บาท ในเงินจํานวนนี้เอามาตั้งเป็นรายการใหม่ได้ 21 รายการ   
  ใน 21 รายการนี้ก็เป็นเรื่ องที่ปรับแผนจากงบประมาณปี 2560 ที่เราผ่านไปแล้วจาก     
  สภาแห่งนี้ ประกาศใช้แล้ว  แต่บางโครงการที่มีแผนในปี 2559 คําว่ามีแผนหมายความว่า
  สามารถทําได้เลย  เพราะมีแผนอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มีต้องไปว่ากันปี 2560-2561 คัดมาแล้ว
  เฉพาะที่มีแผนในปี 2559 สามารถดําเนินการได้เลย ก็เอาเงินที่เราเก็บมาตั้งเป็นรายการใหม่ 
  เราทําได้เลย ไม่ต้องไปรอปี 2560 เพราะปี 2560 ต้องรอเงินเข้า รอเงินโอน ซึ่งไม่รู้ว่ารัฐบาล
  จะโอนมาเม่ือไหร่ แต่ปี 2559 เรามีเงินพร้อม สามารถดําเนินการได้เลย โอนเพิ่ม     
  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ส่วนใหญ่แล้วมี แผนอยู่ในปี 2559 เรียบร้อย  แล้วก็เป็นเรื่องที่มี     
  ความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเลย ก็สามารถดําเนินการได้โดยปรับแผนในปี 2559 จํานวน 
  21 รายการ ผมจะยกตัวอย่างรายการที่มีท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  นํามาบอก       
  ความเดือดร้อน ถนนพัง ฝายพัง ในเขตอําเภอป ลวกแดงที่สัญจรไม่ได้ ชาวบ้านต้องอ้อมเป็น 
  10 กิโลเมตร ก็อยู่ในญัตตินี้ ทั้งหมดเป็นเงิน 58,369,000 บาท เราก็ยังเก็บต่อไปนะครับ 
  หลังจากวันนี้แล้ว หลังจากญัตตินี้แล้ว ก็จะมีเงินที่สามารถจะ รวบรวมได้อีก แต่คงไม่มากแล้ว 
  ประมาณหลักสิบล้าน หลังจากสิบล้านที่เก็ บแล้ว ถ้ามีอีกก็จะใช้ไม่ได้ หมายถึงเราไม่มีเวลา    
  ที่จะเข้าสภา ก็จะปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสม นั่นก็หมายความว่าเราไม่สามารถดําเนินการใดๆ
  ได้แล้ว ก็ขอเรียนว่าเราสามารถเก็บเงินที่มีเหลือในปี 2559  ได้ 58,369 ,000 บาท       
  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 21 รายการ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ
  จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโ อนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
  พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    อนุมัติ       จ านวน .......20.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........2........คะแนนเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖... 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ข้อ ๒๙  การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ใน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   มีความจําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง
 คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ดังนี้  

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   โครงการจ้างเหมาติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รายการที่ 4 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ .ศ. 255 9 ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง   
ได้พิจารณาอนุมัติ   ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับ ในระเบียบวาระท่ี 6 เนื่องจากว่า ในบัญชี   
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณก็จะมีในเรื่องของหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ต้องเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบนะครับว่าเงินอุดหนุนเฉพาะ กิจตรงนี้เป็นเงินที่เรา
ได้รับจากกรมส่งเสริมฯมานะครับ เป็นเงินอุดหนุนที่เราได้ส่งปร ะกวดโครงการโรงเรียน สั งกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ซึ่งเราได้รับรางวัลมา 4 ล้านบาท กองการศึกษาฯก็ได้ไป 

 
 
 

แจกแจงให้... 
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 แจกแจง ให้กับโรงเรียนต่างๆได้แบ่งกันในจํานวนเงิน 4 ล้านบาท ตอนนี้โครงการอื่น             
ก็ได้ดําเนินการไปแล้วนะครับ ก็เหลือของโรงเรียนวัดหวายกรอง  ซึ่งที่ได้ก็เป็นรายละเอียด        
ในเรื่องของระบบอินเตอร์เน็ต ในรายการคําชี้แจงไม่ได้ใส่จํานวนเงินไว้นะครับ เขียนแค่ว่า
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย เรียนท่านสมาชิกสภาฯนะครับ ตอนนี้
เหลือเงินอยู่ 150,000 บาท ที่มาก็มาจากโรงเรียนวัดหวายกรอ ง ซึ่งคาดว่าน่าจะดําเนินการ
เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตไม่ทัน ก็เลยมาตั้งเป็นข้อความใหม่ในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       
ก็จะเป็นการจัดซื้อโทรทัศน์ ถามว่าตรงนี้ทําไมไม่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คือเป็นเงินอุดหนุน 
ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ ที่เราได้รับรางวัลมา จึงไม่ได้เ ข้ากับระเบียบของ อบจ .ในการที่จะ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก็เลยตั้งเป็นการจัดซื้อโทรทัศน์ ตั้งไว้ 150 ,000 บาท เพื่อซื้อ
โทรทัศน์ขนาดจอภาพไม่น้อยว่า 46 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง ส่วนอีกโครงการ หนึ่งจะเป็น      
ในรายการที่ 4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อุทยาน สวนดอกไม้ ฝายบ้ านค่าย  ระยะที่ 2          
ซึ่งในข้อความเดิ มของ วาระท่ี 6 ระบุจํานวนเงินไว้ 20 ล้านบาท จริงๆตรงนี้เป็นเงิน          
25 ล้านบาทนะครับ เพราะ ในระเบียบวาระที่ 4 เราได้โอนมาแล้ว จาก 20 ล้านบาทเป็น   
25 ล้านบาท ขออนุญาตแก้ไขตัวเลขด้วยนะครับ มีความผิดพลาดในเรื่องของ ตัวเลขนะครับ        
ส่วนข้อความที่เปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงจากอาคารอเนกประสงค์ก็เป็นอาคารบ้านพัก 
วงเงิน 25 ล้านบาทเท่าเดิม เปลี่ยนแปลงแค่ข้อความและก็ตัวเลขที่ผิดพลาดในข้อความเดิม
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม            

ว่าครบจํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......20.......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อ นุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น      
 -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   อนุมัติ       จ านวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๗   เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานอ่ืน 
        (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ)     

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ข้อ ๑๕๐... 
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  ข้อ ๑๕๐ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ราชการ

ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่ง    
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
  (๓) โอน  ให้แก่ส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหน่วยงานอื่น   

ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถาน
สาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗(๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อ
กันด้วย 

ฯลฯ 

ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท
ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหา รราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับ ความเห็นชอ บจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระย อง  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบโอนทรัพย์สิน   
  ให้หน่วยงานอื่น 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความประสงค์เสนอญัตติขอความเห็นชอบ
 โอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้กับโรงเรียนภายใน   
 เขตพ้ืนที่อําเภอแกลง จํานวน 18 โรงเรียน (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ) โดยมีหลักการ
 เหตุผลในการโอนครั้งนี้คือ 
   1. โครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นท่ีการดูแลรัก ษา บํารุงรักษาของโรงเรียน ที่จะดูแลได้ดี
  และมีประสิทธิภาพ 
   2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา อาคารและ          
  สิ่งปลูกสร้าง  เขตพ้ืนที่อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง   จํานวน 18 โรงเรียน 
   3. การพัฒนาเพิ่มเติม หรือปรับปรุง ดัดแปลง เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียน
  และสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งใช้งบประมาณของโรงเรียนโดยตรง 
   จึงเรียนมาเพ่ือ ให้สภาองค์การบริหา รส่วนจังหวัดระยอง  ได้โปรดพิจารณาให้      
  ความเห็นชอบ  ในการโอนทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป  เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราโอนอยู่เป็นประจํา  
  อยู่แล้ว ในรายละเอียดก็คือบัญชีรายชื่อโรงเรียนต่างๆที่มาของบประมาณของ อบจ .ระยอง   
  ในเขตอําเภอแกลง 18 โรงเรียน เหตุผลหนึ่ง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนก็คืออาคารนี้เป็น
  ทรัพย์สินของ อบจ . เพราะใช้เงินงบประมาณ อบจ . เมื่อเวลาซ่อม เขาก็ต้องแจ้ง อบจ . เราก็
  ต้องส่งช่างไป ช่างก็ต้องประเมินราคา ประเมินราคาแล้วก็ต้องตั้งงบประมาณซ่อมแซม 
 
 
 
 

ทั้งท่ีเรา... 
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          ทั้งท่ีเราไ ม่ได้ใช้ ถ้าโรงเรียนเขาอยากปรับปรุงทําเป็นห้องหรืออะไรต่างๆ ตามท่ีเขาต้ องการ   
  ก็ต้องขออนุญาตจาก อบจ . เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลต่างๆนี้ เราจึงเห็นควรว่าจะมติจากสภาฯ
  แห่งนี้ ยกทรัพย์สินให้เขาไป เขาซ่อมเองก็ไม่ต้องใช้เงิน อบจ . หรือเขาจะต่อเติมอาคาร  
  ปรับปรุงห้ องเพ่ิมเติมของโรงเรียนก็ไม่ต้องขออนุญาตเรา แล้วถ้าพังหรือเสียหายก็ไม่ต้องใช้
  งบประมาณของ อบจ. ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ อบจ.จะได้ถ่ายโอนทรัพย์สินไปให้หน่วยงานอื่น
  ตามท่ีเขาขอมา ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ
  จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......20.......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานอื่น  โปรดยกมือขึ้น         
สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานอื่น  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานอ่ืน 
    เห็นชอบ           จ านวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จ านวน .........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ  

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรต ิกระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง            
   ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๙     
  ได้กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๙  
  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยา ยน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกําหนด ๗ วัน ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่       
  ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น    

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ยังมีญัตติขอความเห็นชอบร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจําปี งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙        
และญัตติอ่ืนฯ ที่จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดระยองพิจารณา ตามที่มีระเบียบ
กฎหมายกําหนด โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และข้อ ๓๖ (๑) วรรค ๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯแห่งนี้  
เพ่ือขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี 
๒๕๕๙  ออกไปอีก ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 
 

ผมขอเรียนว่า... 
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   ผมขอเรียนว่าขณะนี้งบประมาณปี 2559 การประชุมวันนี้เราคาดว่าน่าจะมีงบประมาณ
  เพ่ิมเติมเกินจากงบปร ะมาณที่ตั้งไว้ 1,700 ,000 ,000 บาท ตอนนี้น่าจะได้ประมาณ  
  1,850,000,000 บาท เพราะฉะนั้นต้องมีเงินที่ต้องทํางบประมาณเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)      
  อยู่ประมาณ 148 ล้านบาทถึง 150 ล้านบาทเศษ นี่คือประมาณการ แต่ที่แน่ตอนนี้        
  เข้ามาแล้ว 148 ล้านบาท เราก็จะรอวั นที่ 20 ว่าจะมีเงินอะไรเข้ามาอีก แล้วจะตัดยอด    
  เอายอดนั้นมาเสนอเป็นงบประมาณเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ของปีงบประมาณ 2559 นอกจากนั้น
  แล้วถ้ามาอีก จะตกเป็นเงินสะสม ของ อบจ . ไม่สามารถทําอะไรได้ทันแล้ว เพราะฉะนั้นช่วงนี้
  จะปิดสมัยประชุมวันที่ 22 กันยายน 2559 ผมก็จะขอเสนอญัตตินี้เพื่อเลื่อนสมัยประชุม
  ออกไปอีก 7 วัน เมื่อเลื่อนไปอีก 7 วันก็จะทําให้เราสามารถผ่านงบประมาณเพ่ิมเติม       
  (ฉบับที่ 1) ของปีงบประมาณ 2559 ได้ ซึ่งก็ต้องขอเรียนว่าเราก็สามารถนําแผนที่ยัง         
  ตกค้างอยู่ แต่ต้องเป็นแผนปี 2559 เป็นปี 2560 ทําไม่ได้ เราก็เตรียมไว้แล้วครับว่า         
  ในปี 2559 มีอะไรบ้างที่เราจะมีเงินเพ่ิมเติม เราก็พอคาดการณ์ได้ เราก็จัดแล้วนะครับว่า   
  อันไหนไปอยู่ในตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วาระ 3, 4 และ 5 ที่ผ่านมาแล้ว เราก็จะมีประชุมเก็บ
  อีกครั้งหนึ่ง ที่ชี้แจงไปแล้วว่ าในปี 2559 จะมีเพ่ิมเติมอีกประมาณ 10 กว่าล้านบาท และ
  รายการใหญ่สุดก็คืองบประมาณเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 1) ของปี 2559 ที่จะเอาแผนใส่ไปในแผน     
  ปี 2559 เพ่ิมเติมได้อีก 150 กว่าล้านบาท ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสน อขอขยายสมัยประชุม  สมัยวิสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยที่ ๓  ประจําปี ๒๕๕๙  ออกไปอีก ๗ วัน  นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจํานวนเป็นองค์ประชุม 
  ตามระเบียบฯ หรือไม่   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......21.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม  
สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจําปี ๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น         
สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบไม่ให้ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด

ระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจําปี ๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจ าปี ๒๕๕๙  

    เห็นชอบ           จ านวน .......19.......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จ านวน .........2.......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ        ถ้าไม่มี ผมขอนัดประชุม สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๙  ครั้งต่อไป      
  ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ผมขอปิดประชุม   

 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา... 
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เลิกประชุมเวลา 15.30 น.   
 

(ลงชื่อ)           ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
       หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 

 

                                                    (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 
 

 


